
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๒ ประจําป& ๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
-------------------------------------------------------------------------- 

   

 รายช่ือผู2เข2าประชุม 
๑ นายตรีธวัฒน สุขศรีปพัฒน ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด#านกลาง รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายธนวัฒน จั่นปาน สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑ 
๔ นายชู เรืองดี สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๒ 
๕ นายสงัด กลิ่นสุคนธ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๓ 
๖ นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๓ 
๗ นายอภิชาติ ชูลขันธ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๔ 
๘ นายบุญเกล4า ต๊ังถาวรการ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๔ 
๙ นางปวันรัตน รอดพ4น สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๕ 

๑๐ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๖ 
๑๑ นายมานัต พูลเพ่ิม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๒ นายณรงคเดช อินมี สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๙ 
๑๓ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๐ 
๑๔ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๑๕ นางปรางทิพย พรหมเชื้อ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๑๖ นายบุญอ4าย ทรัพยมา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๒ 
๑๗ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๒ 
๑๘ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๑๙ นายพงศธร จันรศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๒๐ นายสายชล บุบผา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๒๑ นายบุญสืบ ดิษฐทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๒๒ นายสุดจริต กลิ่นอยู# สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 

๒๓ นางสาวอนุลักษณ ทองโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 

๒๔ นางปราณี พานพ#วง สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 

๒๕ นายภมร อยู#เย็น สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 

๒๖ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
 

 



๒ 

รายช่ือผู2ไม�มาประชุม (ลาการประชุม) 
๑ นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑ 
๒ นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๒ 
๓ นางสาวกรุณา สร4อยสง สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๕ 
๔ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๗  
๕ นายกอบชัย บานแย4ม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๖ นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๐ 
 

รายช่ือผู2เข2าร�วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

๒ นายจักริน พ#วงดี หัวหน4าสํานักปลัด  
๓ นายทวีศักด์ิ อุดมวิชชากร ผู4อํานวยการกองคลัง 
๔ นายรัชพล เสือสอาด ผู4อํานวยการกองช#าง   
๕ นายพงศศักด์ิ นาคโต ผู4อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
๖ นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู4อํานวยการกองส#งเสริมการเกษตร 
๗ นางสาวกรกนก สุวรรณภักตร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๘ นางสาวปนัดดา  ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
๙ นางพิรวรรณ ไพบูลยอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๑๐ นางสาวสันทนา เปEกทอง เจ4าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (แทน) ผอ.กองการศึกษาฯ 
๑๑ นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู4ช#วยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
๑๒ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู4ช#วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๓ นางดาวพระศุกร ม#วงศรี ผู4ช#วยเจ4าหน4าท่ีธุรการ 

๑๔ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู4ช#วยเจ4าหน4าท่ีธุรการ 

๑๕ นางสาวศศิธร จันทรปลูก ผู4ช#วยเจ4าหน4าท่ีธุรการ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

 เม่ือท่ีประชุมพร4อม ประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ กล#าวเปJดการประชุมสภาองคการ
บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําปK ๒๕๕๙ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
 
ประธาน 

เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด2านอํานวยความเป<นธรรม 
ด4วยอําเภอหัวหิน ได4จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกํานัน ผู4ใหญ#บ4าน ด4านอํานวยความเปEน
ธรรม ของตําบลหินเหล็กไฟ ในวันพุธท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ 
ห4องประชุมองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ โดยขอความร#วมมือให4แจ4ง สมาชิกสภา
องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ และพนักงานส#วนตําบล จํานวน ๑๐ คนเข4าร#วม
อบรม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล#าว ในการนี้ขอให4ท่ีประชุมพิจารณารายชื่อสมาชิก
สภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน ๖ ท#าน เพ่ือเข4าร#วมโครงการ 



๓ 

ท่ีประชุม พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลเหล็กไฟ จํานวน ๖ ราย เข4าร#วม
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด4านอํานวยความเปEนธรรม ดังนี้ 

 ๑. นายตรีธวัฒน  
๒. นายหวัด 
๓. นายบุญเกล4า 
๔. นายอภิชาติ 
๕. นายณรงคเดช 
๖. นางสาวพรทิพย 

สุขศรีปพัฒน 
ด#านกลาง 
ต๊ังถาวรการ 
ชูลขันธ 
อินมี 
อุทัยธรรม 

ประธานสภาฯ 
รองประธานฯ 
ส.อบต. หมู#ท่ี ๔ 
ส.อบต. หมู#ท่ี ๔ 
ส.อบต. หมู#ท่ี ๙ 
ส.อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปK ๒๕๕๙ วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีประชุม ไม#มีผู4ใดขอแก4ไขรายงานการประชุม โดยให4การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล4ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู2ถาม 

- ไม#มี -  
ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท2องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล2วเสร็จ 
- ไม#มี -  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 ๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสมประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู2เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ตามท่ีสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟในการประชุมเม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ได4ให4ความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปK (ปK ๒๕๕๙-
๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ ซ่ึงโครงการตามแผนฯ ฉบับดังกล#าวโดยส#วนใหญ# เกิดจากข4อ
ร4องเรียน/ร4องทุกขเก่ียวกับปPญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร 
จากผู4ใหญ#บ4าน/สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ท้ัง ๑๖ หมู#บ4าน ทําให4
ประชาชนได4รับความเดือดร4อนอย#างมากในการดํารงชีวิตประจําวัน บ#อบาดาลซ่ึงใช4ในการ
ผลิตระบบประปาหลายหมู#บ4านใช4งานมาเปEนเวลาหลายปKประสบปPญหาน้ําแห4ง บางแห#งน้ํา
ไม#เพียงพอต4องทําการขุดเจาะบ#อดาลพร4อมหอถัง และวางท#อขยายเขตประปาไปยังกลุ#ม
ประชาชนท่ีได4รับความเดือดร4อน ก#อให4เกิดความยากลําบากในการดํารงชีวิตนั้น โดยทุก
โครงการท่ีเสนอมานั้น เปEนโครงการท่ีต4องเร#งดําเนินการให4ความช#วยเหลือประชาชนโดย
เร#งด#วน ในการนี้ผมได4อนุมัติให4จ#ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด4วย
การรับเงิน การเบิกจ#ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส#วนท4องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก4ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข4อ ข4อ ๙๑ 
ประกอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง ประกาศเขตการให4ความช#วยเหลือผู4ประสบภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ และอําเภอหัวหิน (ภัยแล4ง) ฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี 
๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนั้นผมจึงขอถอนญัตติ ๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ#ายขาดเงินสะสม
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ 



๔ 

 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติอ่ืนๆ / เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญผู4 เข4าประชุมเสนอปPญหา/แนวทางการแก4ไข หรือข4อซักถามอันเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟต#อท่ีประชุม 
นายณรงค�เดช อินมี  
ส.อบต.หมู�ท่ี ๙ 

ในการเตรียมการแก4ไขปPญหาภัยแล4ง ทราบมาว#าทางผู4บริหารได4มีการเตรียมการมาต้ังแต#
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ จนกระท่ังเม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ได4เชิญกํานัน ผู4ใหญ#บ4าน 
สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ เพ่ือประชุมซักซ4อมแนวทางการจัดทําโครงการ ซ่ึงบาง
หมู#บ4านก็ได4เขียนคําร4องขอให4ดําเนินการจัดทําโครงการแก4ไขปPญหาภัยแล4งในวันนั้น
จนกระท่ัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกาศพ้ืนท่ีประสบปPญหาภัยแล4งเม่ือวันท่ี ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๙ จนกระท่ังถึงปPจจุบัน ก็ยังไม#ได4ดําเนินการใช4จ#ายงบประมาณแก4ไขปPญหา
แต#อย#างใด ซ่ึงเจ4าหน4าท่ีผู4รับผิดชอบควรต4องพิจารณาได4ว#าเรื่องใดเร#งด#วน คําพูดท่ีว#า งาน
เยอะทําไม#ทัน เปEนคําพูดท่ียอมรับไม#ได4 และการทํางานมีการประสานกันภายในส#วน
ราชการท่ีเก่ียวข4องบ4างหรือไม# 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ขอตําหนิการทํางานของประธานสภาฯ คณะผู4บริหาร และปลัด อบต. ในเรื่องของความ
ล#าช4า เม่ือมีอํานาจใช4จ#ายเงินสะสม ควรใช4อํานาจดําเนินการแก4ไขปPญหาไปเลย แต#กลับมา
เสนอญัตติขออนุมัติจ#ายขาดเงินสะสมต#อสภาฯ ในวันนี้ แต#เม่ือประชุมถึงญัตติดังกล#าว กลับ
ถอนญัตติออกจากระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงถือว#าท#านไม#ให4เกียรติสภาฯ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข4องกับการปฏิบัติในแต#ละเรื่องมีจํานวนมาก ต4องศึกษาให4ชัดเจน
รวมท้ังปรึกษาสอบถามข4าราชการท่ีเก่ียวข4องก#อนดําเนินการ ประกอบกับหน#วยตรวจสอบ
ท้ัง ป.ป.ช. และ สตง. เข4ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. บ#อยครั้ง ยิ่งต4องเพ่ิมความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

นายจรัส  อุชุภาพ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๓ 

ขอสอบถามผู4อํานวยการกองช#างว#า เครื่องซัมเมอรสหมู#ท่ี ๓ ท่ีเสนอคําร4องมาได4รับการ
พิจารณาหรือไม# 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผู2อํานวยการกองช�าง 

โครงการท่ีเสนอมามีหลายโครงการ หลายหมู#บ4าน กองช#างได4สํารวจประมาณราคา เสนอ
ผู4บริหารพิจารณางบประมาณในการดําเนินการ รวมท้ังซัมเมอรสหมู#ท่ี ๓ ด4วย หลังจากนั้น
ได4ส#งเรื่องให4สํานักงานปลัด เพ่ือดําเนินการใช4จ#ายเงินสํารองจ#าย โดยได4ถ#ายสําเนาเอกสาร
ต4นเรื่องเก็บไว4เปEนหลักฐานแล4ว 

นายจักริน  พ�วงดี 
หัวหน2าสํานักปลัด 

เงินสํารองจ#าย มีประมาณ ๓ ล4านบาทเศษ ท่ีผ#านมาผู4บริหารได4พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ใช4จ#ายเพ่ือแก4ไขปPญหาความเดือดร4อนท่ีจําเปEนให4กับประชาชนในแต#ละหมู#บ4าน โดยเฉพาะ
อย#างยิ่ง เรื่องน้ําอุปโภคบริโภค จนกระท่ังล#าสุดได4รับการแจ4งจากเจ4าหน4าท่ีว#าเหลือ
งบประมาณ ๗ หม่ืนบาทเศษ โดยกันไว4จ#ายให4กับประชาชนท่ีบ4านได4รับความเสียหายจาก
วาตภัย ประมาณ ๒ หม่ืนบาท กองช#างได4ส#งโครงการเก่ียวกับการแก4ไขปPญหาขาดแคลนน้ํา 
มาอีก ๓ โครงการ งบประมาณ ๑ ล4านบาทเศษ จึงให4เจ4าหน4าท่ีแจ4งนายกฯ ให4เชิญประชุม
คณะผู4บริหารและหัวหน4าส#วนราชการ เพ่ือพิจารณางบประมาณในการดําเนินการ และได4



๕ 

แจ4งในท่ีประชุมคณะผู4บริหารแล4วว#าเงินสํารองจ#ายคงเหลือประมาณ ๕ หม่ืนบาทเศษ ให4
พิจารณาแหล#งงบประมาณในการแก4ไขปPญหาดังกล#าว ซ่ึงสรุปผลจากการประชุมแต#ละส#วน
ราชการยังมีความจําเปEนต4องใช4จ#ายงบประมาณ ตามรายการท่ีต้ังไว4อยู# ไม#สามารถโอนมา
เพ่ิมเงินสํารองจ#ายได4 จึงเปEนท่ีมาของการจ#ายขาดเงินสะสม สําหรับการใช4จ#ายเงินสะสม 
หากเปEนแผนงานท่ีเก่ียวข4องกับส#วนราชการใด ส#วนราชการนั้นจะเปEนหน#วยงานต4นเรื่อง
รับผิดชอบดําเนินการ ดังนั้นจึงขอให4นายกฯ ช#วยตอบข4อซักถามของท#านสมาชิกฯ ว#า การ
ทํางานมีการประสานกันหรือไม# อย#างไร 

ประธาน ในฐานะท่ีเปEนตัวแทนของฝSายสภาฯ มิได4นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ได4คอยติดตามประสาน และ
สอบถามส#วนราชการท่ีเก่ียวข4องมาโดยตลอด จนกระท่ังถึงวันนี้ถือได4ว#างานสําเร็จ แม4ว#าจะ
ล#าช4าไปบ4าง ซ่ึงเปEนสิ่งท่ีต4องปรับปรุงในส#วนการบริหารงานภายใน เพ่ือให4สามารถแก4ไข
ปPญหาได4ทันต#อความเดือดร4อนของประชาชน 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอชี้แจงเพ่ิมเติม กรณี ท่ีสมาชิกฯ ได4กล#าวถึงการไม#ให4เกียรติสภาฯ เรื่องการถอนญัตติ และ
กรณีการตําหนิเรื่องการทํางานล#าช4า ดังนี้ 

๑. กรณีถอนญัตติ ๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ#ายขาดเงินสะสมประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ท่ีเสนอโดยนายกฯ ซ่ึงนายกฯ ได4อนุมัติให4จ#ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว#าด4วยการรับเงิน การเบิกจ#ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองส#วนท4องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก4ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๕๘ ข4อ ข4อ ๙๑ ประกอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง ประกาศเขตการให4ความ
ช#วยเหลือผู4ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ และอําเภอหัวหิน 
(ภัยแล4ง) ฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น การประชุมในครั้งนี้ ไม#ได4ถือว#าเสีย
เปล#า เพราะเปEนการแจ4งยืนยันจากนายกฯ ว#าโครงการท่ีเสนอมาจากปPญหาความเดือดร4อน
จากปPญหาภัยแล4งของทุกหมู#บ4าน ได4รับการแก4ไขปPญหาอย#างแน#นอน  

๒. กรณีการปฏิบัติงานล#าช4า ในเรื่องการสํารวจทําจัดโครงการแก4ไขปPญหาภัยแล4ง ขอ
ชี้แจงให4ทราบว#า องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ มีการประชุมคณะผู4บริหาร และ
หัวหน4าส#วนราชการประจําทุกเดือน ปPญหาภัยแล4ง ได4มีการเตรียมการแก4ไขปPญหามาต้ังแต#
ช#วงปลายปK ๒๕๕๘ ผู4บริหารได4อนุมัติเงินสํารองจ#ายเพ่ือจัดทําโครงการแก4ไขปPญหาการขาด
แคลนน้ําในหลายหมู#บ4าน จนกระท่ังเงินสํารองจ#ายเกือบหมดสิ้น มีการเชิญประชุมกํานัน 
ผู4ใหญ#บ4าน สมาชิกสภาฯ ผู4นําหมู#บ4าน เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
แนวทางการจัดทําโครงการ ซ่ึงในการประชุมครั้งนั้น หลายหมู#บ4าน ได4มีการเสนอคําร4อง 
เพ่ือให4จัดทําโครงการแก4ไขปPญหาภัยแล4ง ภายหลังจากนั้น เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
มีการประชุมคณะผู4บริหารและหัวหน4าส#วนราชการ เพ่ือสรุปงบประมาณโครงการฯ ท้ังหมด 
แต#ปรากฏว#าโครงการยังไม#ได4ดําเนินการสํารวจ ประมาณราคา นายกฯ จึงได4พิจารณา
โครงการฯ ท่ีเข4าหลักเกณฑการให4ความช#วยเหลือ ให4กองช#างไปดําเนินการสํารวจประมาณ
ราคา โดยกําหนดวันแล4วเสร็จ ภายในวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต#เม่ือถึงกําหนดก็ยัง
ไม#ได4รับข4อมูล ในส#วนความรับผิดชอบของปลัด ในฐานะท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของส#วน



๖ 

ราชการต#างๆ ได4ดําเนินการเร#งรัดติดตามมาโดยตลอดท้ังด4วยวาจาและหนังสือ พร4อมท้ัง
เสนอความเห็นต#อนายกฯ ให4ดําเนินการกับผู4เก่ียวข4อง ตามอํานาจหน4าท่ีท่ีสามารถกระทํา
ได4 มิได4เพิกเฉยแต#อย#างใด  

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผู2อํานวยการกองช�าง 

กรณีการปฏิบัติงานล#าช4าเก่ียวกับการสํารวจประมาณราคาของกองช#าง ผมขอยอมรับว#า
เปEนความบกพร#องของผมเองท่ีไม#สามารถกํากับดูแลและเร#งรัดการปฏิบัติงานของ
ผู4ใต4บังคับบัญชาให4แล4วเสร็จภายในกําหนดเวลาได4 ซ่ึงเรื่องนี้ผมไม#มีเรื่องแก4ตัว และยอมรับ
ว#าปลัดได4แจ4งบันทึกข4อความเร#งรัดการดําเนินการพร4อมให4ดําเนินการทางวินัยกับ
ผู4เก่ียวข4อง ซ่ึงกรณีนี้ผมจะพิจารณาตัวเองในการขอโอนย4าย ขอเวลาอีกไม#ก่ีเดือน 

นายบุญเกล2า ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ 

ขอสอบถามนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ว#ามีการจัดซ้ือถังเก็บน้ําหรือไม# 
และมีการจัดสรรให4แต#ละหมู#บ4านอย#างไร  

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ได4แจ4งให4งานปVองกันสํารวจถังเก็บน้ําเดิมท่ีเคยจัดซ้ือไว4 มีคงเหลือเท#าใด ซ่ึงมีหลักเกณฑการ
คํานวณปริมาณการใช4น้ําต#อคนต#อวัน จึงจะสรุปได4ว#าจะต4องจัดซ้ือเพ่ิมเติมอีกเท#าใด ซ่ึง
จะแจ4งให4ทราบต#อไป โดยการจัดซ้ือถังเก็บน้ํา ใช4อํานาจนายกฯ ในการอนุมัติจ#ายขาดเงิน
สะสม 

ประธาน ทราบมาว#าทางนายก ให4ผู4ใหญ#บ4านแต#ละหมู#บ4านเปEนผู4สํารวจและแจ4งจํานวน ควรให4
สมาชิกสภาฯ มีส#วนในการแจ4งสํารวจความต4องการถังเก็บน้ําบ4าง 

รองประธาน ข4อมูลการจัดซ้ือถังเก็บน้ําท่ีเคยจัดซ้ือไว4 มีท่ีกองคลัง ท่ีชํารุดเสียหายอาจจะมีจํานวนไม#มาก
เท#าใด 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

การจัดซ้ือถังเก็บน้ํา จะเน4นท่ีคุณภาพและราคา โดยเปEนถังพลาสติก ๒ ชั้น 

ประธาน มีท#านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต#อท่ีประชุมอีกหรือไม# หากไม#มี ขอขอบคุณผู4เข4าประชุม และ
ผู4เข4าร#วมประชุมทุกท#าน และขอปJดประชุมสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปK พ.ศ.๒๕๕๙ 

ปFดประชุม เวลา ๑๒.๐๕ น. 
 

(ลงชื่อ)         ผู4จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นางจิราพร  รอดภัย) 
     เลขานุการสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
 

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายณรงคเดช  อินมี) 
     สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๙  

 

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสายชล  บุบผา) 
     สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๔ 

 



๗ 

 
 
(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นางปราณี  พานพ#วง) 
     สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๖ 
      

(ลงชื่อ)         
      (นายตรีธวัฒน  สุขศรีปพัฒน) 
           ประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

 


